

Ano ang karunungan ng Diyos sa paglikha ng mga natural na kalamidad?

Ang Diyos ay nagtakda ng mga batas ng kalikasan at mga prinsipyo na namamahala dito, at pinananatili nito ang sarili mula sa anumang pagkasira o kaayusan sa kapaligiran, at pinananatili ang balanse upang mapanatili ang buhay at pag-unlad. Anumang bagay na kapaki-pakinabang sa sangkatauhan at kalikasan ay siyang nananatili sa lupa. Kapag nagaganap ang mga kalamidad tulad ng sakit, bulkan, lindol, at baha, ipinapakita ng Diyos ang Kanyang mga pangalan at katangian tulad ng malakas, nagpapagaling, at tagapag-ingat. Sa Kanyang pagpapagaling sa maysakit at sa Kanyang pangangalaga sa mga nakaligtas, o sa pagpapakita ng Kanyang pangalan bilang makatarungan sa pagparusa sa mga nagkasala, at pagpapakita ng Kanyang karunungan sa pagsusuri sa mga walang kasalanan. Ipinakikilala ng Diyos ang Kanyang sarili sa mga tao sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito, katulad ng kung paano Niya ipinakikilala ang Kanyang kagandahan sa pamamagitan ng mga biyaya. Kung ang tao ay makikilala lamang ang mga katangian ng kagandahan ng Diyos, para bang hindi niya nakilala ang Diyos nang buo.

Ang pagkakaroon ng kasamaan, sakit, at paghihirap ang naging dahilan ng pagtalikod sa Diyos ng maraming pilosopong materyalistiko, tulad ng pilosopong si Anthony Flew. Bago siya namatay, inamin niya ang pagkakaroon ng Diyos at sumulat ng aklat na pinamagatang 'May Diyos.' Bagaman siya ay isang kilalang ateista sa ikalawang kalahati ng ikadalawampung siglo, kinilala niya ang pagkakaroon ng Diyos:

'Ang pagkakaroon ng kasamaan at sakit sa buhay ng mga tao ay hindi nangangahulugang wala ang Diyos, ngunit nagtutulak sa atin na muling pag-isipan ang mga katangian ng Diyos.' Iniisip ni Anthony Flew na maraming benepisyong mga kalamidad. Hinahamon nito ang kakayahan ng tao upang lumikha ng mga bagay na magbibigay sa kanya ng seguridad, gayundin ang pinakamahusay na katangian ng tao upang tumulong sa kapwa. Ang pagkakaroon ng kasamaan at sakit ay may malaking papel sa pagtatayo ng mga sibilisasyon sa kasaysayan. Sinabi niya na kahit anong dami ng mga teorya upang ipaliwanag ang problemang ito, ang relihiyosong interpretasyon ay ang pinaka-katanggap-tanggap at pinaka-akma sa likas na katangian

ng buhay.' [308] (Kinuha mula sa aklat na 'Ang Mito ng Ateismo' ni Dr. Amr Sharif, edisyon 2014).

Sa katotohanan, minsan ay dinadala natin ang ating mga anak na may pagmamahal sa silid ng operasyon upang sila ay operahan, na may buong tiwala sa karunungan ng doktor at pagmamahal sa bata at pagnanais na siya'y gumaling.

سؤال وجواب حول الإسلام

Source: <https://mawthuq.net/demo/qa/tl/show/118/>

Arabic Source: <https://mawthuq.net/demo/qa/ar/show/118/>

Saturday 18th of January 2025 03:28:43 PM